



# แคสเสด

จดหมายข่าว : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่ 6 ฉบับที่ 11



## การประชุมผู้บริหารสัญจร และ พิธีเปิดศูนย์การบินแห่งชาติ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล. ครั้งที่ 2/2560 และพิธีเปิดศูนย์การบินแห่งชาติ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามบิน เบสท์โอเชียนแอร์พาร์ค จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหารจากคณะสำนัก และผู้ที่เกี่ยวข้องสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก





## รว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ที่ประชุม ทปอ.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2560 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คอนทนต์หนึ่งว่า “ตนมายืนยืนแก่ที่ประชุม ทปอ. ว่าให้การสนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ซึ่งคณะทำงานที่ตนตั้งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานนั้น ได้มีการดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดยเมื่อมีการจัดทำร่างฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว จะต้องนำเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากนั้นรัฐบาลจะทำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป” ในการจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)



## การประชุมสัมมนา Biomass and Residue



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา Biomass and Residue to Power Travelling Conferences โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ Southeast Asian Center for Urban Sustainability (SEACUS) ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง

## JAPAN EXPO THAILAND 2017

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ สจล. ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานออกบูธเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยนักศึกษาได้ส่งการแสดงชุด Performance no jidai เข้าร่วมแสดงในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2017 ครั้งที่ 3 และ Japan Festa in Bangkok 2017 ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Central World โดยการแสดงของนักศึกษาในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและได้รับความชื่นชมจากผู้ชมที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก





## MOU กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี KMITL และ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมลงนาม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

## MOU สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) กับ สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี KMITL และ รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พิทยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ร่วมลงนามในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา



## MOU บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) กับ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี KMITL และ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารหลวงนราธิวาสราชนครินทร์





สจล.ร่วมจัดนิทรรศการ

# “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การบริหารจัดการน้ำ”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ สจล. ประจำปี 2560  
ในงานที่วีรภคโลก 360 องศา สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในหัวข้อ  
“สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การบริหารจัดการน้ำ”  
ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ฮอลล์ 3 อิมแพค  
เมืองทองธานี โดยมีผลงานที่นำไปจัดแสดง ประกอบด้วย

โคกหนองนา โมเดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชฐ โสวิทยกุล  
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลงานหมุนเวียนแบบผสมผสานเพื่องานพัฒนาแหล่งน้ำ  
สำหรับการเกษตรในภาคครัวเรือน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย  
ชมพูอินทว จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

นวัตกรรม "HYPERLINK" <http://www.worldmeteorology.com> & WMApp

ให้ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับเอเชียและยุโรป  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชินวัชร สุรัสวดี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

